



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง โทร ๐-๕๔๒๖-๖๑๐๔ ต่อ ๑๑๗
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ 0๑.๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต การป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือการ
คุกคามทางเพศ และจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลแม่เมาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการบริหารเป็นเลิศ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์การคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตร
มาสที่ ๔) โดยเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT ข้อที่ ๒๑
กำหนดให้หน่วยงานมีการสื่อสารเผยแพร่ โดยมีเนื้อหามุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

๑.เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓.เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหากล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่แสดง
ถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะได้จัดทำประกาศทั้งสามมาตรการเรียบร้อยแล้ว โดย
กำหนดจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ
พบปะเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ โรงพยาบาล
แม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศฯ อนุมัติจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ฯ และอนุญาตให้นำประกาศฯ และประกาศในรูปแบบต่างๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
แม่เมาะ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นางสาวพิชารี สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- อนุมัติ

(นางสาวสุภาพรณ ชุมหากรกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ